

Số: ~~77~~/KH-PGD&ĐT

Thanh Trì, ngày 06 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện mô hình “Trường học an toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn huyện Thanh Trì

Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP, ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT, ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch bệnh Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/HU ngày 03/11/2021 của Huyện ủy Thanh Trì về “Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Trì trong tình hình mới”; Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì về việc xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Trường học an toàn về an ninh, trật tự”;

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai mô hình “Trường học an toàn về an ninh, trật tự” năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý và tổ chức thực hiện của chính quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong các cơ sở giáo dục.

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Qua đó, vận động đảng viên, đoàn viên, cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách,

pháp luật của Đảng và Nhà nước; nhất là chấp hành Luật an toàn giao thông đường bộ tại khu vực công trường học; tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm nói chung, các hành vi vi phạm liên quan đến học đường nói riêng. Việc thực hiện mô hình phải phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa phương, từng giai đoạn, từng cơ sở giáo dục; phải có chiều sâu, hiệu quả thiết thực; gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục, phòng chống dịch bệnh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thành phố về đảm bảo an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, trọng tâm là: Nghị quyết số 28/NQ-TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ngày 25/10/2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”; Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình 09 của Thành ủy và Huyện ủy về “tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025”;

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, các cơ sở giáo dục phải xác định công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; hằng năm ban hành Nghị quyết lãnh đạo, đề ra chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền

phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự ở địa phương; người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự ở đơn vị mình. Mỗi đảng viên, cán bộ, giáo viên phải gương mẫu, có trách nhiệm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; tự giác thực hiện, đồng thời chủ động tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình và nhân dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bám sát và thực hiện tốt các tiêu chí cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; chú trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp triển khai thực hiện các mô hình, chuyên đề theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, góp phần xây dựng trường học an toàn về an ninh, trật tự.

2. Tập trung làm tốt công tác phòng ngừa không để phát sinh các nguyên nhân, điều kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự; không để xảy ra tội phạm và tệ nạn xã hội, tình trạng mất đoàn kết nội bộ, mâu thuẫn khiếu kiện phức tạp... trong các cơ sở giáo dục. Nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, đảm bảo chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về xử lý tội phạm, nhất là các vụ việc liên quan đến cơ sở giáo dục.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trong đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị về bảo vệ an ninh, trật tự.

4. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ sở giáo dục phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ sở giáo dục; tổ chức các chuyên đề, mô hình phù hợp góp phần xây dựng trường học an toàn về an ninh, trật tự.

5. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn

dân báo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục về phong trào toàn dân báo vệ an ninh Tổ quốc và trách nhiệm trong phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào.

6. Củng cố, duy trì, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ sở giáo dục, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội với gia đình học sinh trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục học sinh.

7. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (Luật số 29/2018/QH14), Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản liên quan; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực chống phần mềm độc hại, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng và Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng.

8. Vận dụng các nguồn kinh phí hợp pháp và huy động nguồn xã hội hóa để đầu tư lắp đặt hệ thống Camera giám sát an ninh tại các cơ sở giáo dục. Từng bước xây dựng nền tảng, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện nhằm phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong tình hình mới.

9. Quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở giáo dục; củng cố kiện toàn lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị công cụ, phương tiện đủ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

1.1. Chủ trì, tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Báo cáo Sở giáo dục và Đào tạo về việc triển khai, thực hiện mô hình để chỉ đạo theo thẩm quyền.

1.2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thuộc quyền quản lý tổ chức xây dựng mô hình Trường học an toàn về an ninh, trật tự với những nội dung, biện pháp phù hợp, hiệu quả. Chỉ đạo lắp đặt hệ thống Camera giám sát an ninh tại các cơ sở giáo dục; từng bước xây dựng nền tảng, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông nhằm phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, góp phần

nâng cao chất lượng dạy và học trong tình hình mới.

1.3. Phối hợp với lực lượng Công an, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện các chuyên đề, mô hình tại các các sở giáo dục theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, góp phần xây dựng trường học an toàn về an ninh, trật tự.

1.4. Tham mưu UBND huyện Bố trí lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục đủ số lượng; hằng năm tổ chức cho lực lượng bảo vệ tham gia các lớp huấn luyện, bồi dưỡng do lực lượng Công an tổ chức; quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị cần thiết để lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở

2.1. Căn cứ Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở các tiêu chí cơ sở an toàn về an ninh, trật tự, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì xây dựng Kế hoạch, chủ động triển khai thực hiện mô hình, tìm kiếm giải pháp, cách làm phù hợp, hiệu quả, thiết thực với nhà trường. *(các đơn vị xây dựng kế hoạch và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2022)*. Hàng năm tổ chức sơ kết để đánh giá, rút kinh nghiệm; định kỳ 05 năm tổ chức tổng kết mô hình.

2.2. Chọn Trường Tiểu học Tứ Hiệp làm điểm để triển khai thực hiện và tổ chức ra mắt mô hình *(hình thức tổ chức phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch sốt xuất huyết Dengue)* dự kiến xong trong tháng 11/2022.

2.3. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong xây dựng trường học an toàn về an ninh, trật tự.

Trên đây là Kế hoạch triển khai mô hình “Trường học an toàn về an ninh, trật tự” ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì năm 2022, đề nghị Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì nghiêm túc triển khai, thực hiện. *uv*

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Thường trực Huyện Ủy;
- Thường trực HĐND - UBND huyện;
- Đ/c Nguyễn Văn Hưng – PCT UBND huyện;
- Đội xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - CAH;
- Các trường MN, TH, THCS trong huyện;
- Lưu: VT.



Phạm Văn Ngát